

Số: 77/BC - HĐND

Hà Tu, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2024.**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường tiến hành thẩm tra Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân phường Hà Tu “Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023”;

Ban Kinh tế - Xã hội tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân phường kết quả thẩm tra như sau:

I. Đánh giá chung

Qua xem xét báo cáo của UBND Hà Tu về công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND phường trong năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, người lao động được nâng lên.

UBND phường Hà Tu đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tinh thần cần, kiệm, liêm, chính và thực hành tiết kiệm, gắn các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các đợt thi đua do Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long phát động.

Thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, đối tượng, định mức, chế độ, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thực hiện tốt quy định về công khai dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách từng năm theo đúng quy định, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, xây dựng phương án chi trả thu nhập, thực hiện tốt công khai tài chính.

Trong quản lý, sử dụng lao động, sử dụng thời gian lao động: Công tác kiểm tra quản lý thời giờ lao động, chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ, công



chức, người lao động được đảm bảo; trách nhiệm, tính gương mẫu, thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc được thực hiện nghiêm túc.

UBND phường chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán xây dựng các tiêu chuẩn, chế độ, định mức (trên cơ sở các định mức hiện hành) trong việc sử dụng nguồn lực tài chính thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ nhằm sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm và nâng cao đời sống cho CBCC.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản UBND phường đã tiến hành rà soát và chi phân bổ vốn để thực hiện đối với những công trình theo hướng tập trung, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công trình trọng điểm, cấp thiết phục vụ đời sống nhân dân.

Đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước UBND Phường đã dự đoán tình hình thu ngân sách năm sau để phân bổ dự toán chi. UBND Phường đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định của UBND Thành phố.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt:

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, UBND phường Hà Tu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, ngày 29/11/2005; Nghị định số 68/2006/NĐ – CP ngày 18/7/2006 của về hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị số 23 – CT/TU ngày 10/02/2002 của BTV Tỉnh ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và KH số 138 – KH/TU ngày 05/4/2022 của BTV Thành ủy Hạ long về thực hiện Chỉ thị số 23 – CT/TU.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

UBND phường Hà Tu đã ban hành Quyết định số 65/QĐ – UBND ngày 17/03/2023 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, quán triệt, học tập cho cán bộ, công chức các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể như: Việc tiết kiệm sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước.... Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, UBND phường quan tâm đến hiệu quả, chất lượng chuyên môn đạt hiệu quả cao nhưng phải gắn liền với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm thực hiện chi tiêu hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về công khai tài chính theo quy định.

III. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của phường:

1. Việc quản lý sự dụng ngân sách:

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước UBND Thành phố giao cho phường hàng năm, UBND phường báo cáo HĐND phường ban hành nghị quyết phê chuẩn dự toán và kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm.

Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch.

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí giảm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thi sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Ngày từ đầu năm 2023, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, số tiền: 138 triệu đồng.

- Trong việc thu chi ngân sách, UBND phường thực hiện nghiêm:

+ Về thu ngân sách: Tổng hợp, phân tích, đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng kinh tế, nguồn thu sát với từng sắc thu, năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tượng nộp thuế trên địa bàn để chỉ đạo tinh đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng sắc thuế theo quy định. Tập trung phối hợp cùng cơ quan thuế rà soát, khai thác triệt để nguồn thu.

+ Về chi ngân sách: Chấp hành theo dự toán đã được UBND Thành phố giao, HĐND phường thông qua, đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

- Đối với việc công khai ngân sách nhà nước.

Thực hiện theo Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách và Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong một số trường hợp sử dụng NSNN: Triển khai điều chỉnh dự toán ngân sách, chủ động đề ra các giải pháp nhằm khai thác triệt để nguồn thu NSNN, thu đúng, thu đủ nộp và kịp thời vào ngân sách nhà nước.

2. Việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số đã góp phần thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.



UBND phường thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý hệ thống quản lý văn bản chính quyền điện tử và trao đổi qua hệ thống ứng dụng mail công vụ và mạng xã hội để trao đổi văn bản điện góp phần tiết kiệm kinh phí photo tài liệu và hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm thời gian công tác văn thư lưu trữ.

3. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

Về công tác quản lý đất đai: Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn; UBND phường thường xuyên cử cán bộ kiểm tra ngăn chặn việc xây dựng trái phép trên địa bàn phường và đất đai được giao quản lý.

4. Việc tổ chức các sự kiện, hội họp

Thực hiện tốt các chế độ hội họp, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc họp trên tinh thần tiết kiệm, lãng phí, 100% cán bộ, công chức phường chấp hành các quy định chế độ họp cũng như nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Với quan điểm vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí nên trong năm 2023 UBND Phường không phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tuy nhiên các hành vi lãng phí như ra khỏi phòng không tắt điện, không tắt điều hòa phòng họp ngay sau khi kết thúc cuộc họp vẫn chưa tiết kiệm triệt để.

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: Không
- Số vụ việc đã được xử lý: Không
- Số lượng cán bộ, công chức, vi phạm và hình thức xử lý: Không

IV. Về một số tồn tại, hạn chế

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với những tồn tại, hạn chế đã nêu tại báo cáo số 318/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND phường Hà Tu cụ thể: Nhận thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa cao, chưa tự giác trong công tác tiết kiệm điện, nước, gây lãng phí.

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 tại báo cáo số 318/BC - UBND phường ngày 04 tháng 12 năm 2023; đồng thời, đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong việc

xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Gắn kết công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng với việc thực hành chống lãng phí.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật.

- Có biện pháp hiệu quả, quyết liệt trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đặc biệt là trong việc quản lý ngân sách và tài sản nhà nước, trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành Luật tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt là trong các lĩnh vực chi tiêu ngân sách. Kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm; đồng thời, thực hiện công khai việc xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kính trình HĐND phường xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TT HĐND TP (B/c);
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Bích Liên

